

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสาวฉัตรนัทรณ์	เมืองวงศ์		
2	นางสาวหาวรี	ตาชโธสง		
3	นายบุญมี	ภูพาน		
4	นายวุฒิชัย	โพธิ์ปาน		
5	นายประสิทธิ์	แสงบัณฑิต		
6	นายเอียง	ทิวรัตน์		
7	นายกิตติคุณ	บุญพา		
8	นายชนาธิป	โยวราช		
9	นางสุนันท์	ทรัพย์หา		
10	นายสงก	มิโนทา่ง		
11	นายสนั่น	สิงค์กิติ		
12	นายสมศักดิ์	มาลาศิริ		
13	นายประติษฐ์	ชติสสร		
14	นางหวาน	ภาศรี		
15	นางสาวนุชนภา	อภัยนุกูล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิรัตน์	ปลัดศาละคะ		
2	นายจรัส	สมบุล		
3	นายเทียน	อภรณ์แก้ว		
4	นายปานศิริ	เตียงนอก		
5	นายฉัตรพงษ์	เคยไสย		
6	นางสาวรัชณี	กระนาภกลง		
7	นางสาวศุภิกาณัน	ภูมัตร์ทรัพย์		
8	นายวิระยุทธ	กฤษณสินไวย		
9	นางธารมย์	ปลอกทอง		
10	นางสาวสุภาวิตา	วิสัยรัก		
11	คำเอกบุญเยี่ยม	ศิริประสิทธิ์		

วันนี้มีสมาชิกมีภารกิจส่วนตัว ก็เลยขอลาต่อที่ประชุมไว้ 2 ท่าน ท่านแรก รองนารี ดาษไธสง และ ส.อบต.สมคักดี มาลาศรี วันนี้ มาประชุม 12 ท่านถือว่าครบองค์ประชุมค่ะ เมื่อที่ประชุมพร้อม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา เขิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย จตุรฐปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภา กราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายทุกท่านคะ วันนี้วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 จึงขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจึงประกาศทราบโดยทั่วกันคะ

1.2 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปพิทักษ์นครอบตำบลทับสวาย วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 จะให้นายกชี้แจงรายละเอียดในวาระอื่นๆอีกที่นึ่งคะ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา 2.1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สมาชิกท่านใดมีถ้อยคำที่จะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่คะ เชิญท่านสนั่นคะ

นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว กระผมได้มีความเห็นแย้งว่า กระผมไม่เห็นด้วยกับทางกองช่างจะออกไปทำสำนักงานตรงนั้น แต่ในนี้ตกลง ผมไม่เห็นด้วยที่จะไปเอาที่จอดรถข้างหน้าแต่ผมเห็นด้วยกับที่ข้างหลัง

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีถ้อยคำที่จะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่คะ เชิญท่านบุญมีคะ  
นายบุญมี ภูทาววัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายบุญมี ภูทาววัน ในหน้า 15 ข้อความที่ขาดหายไป ถ้าหากมีการตั้งจ่ายรายการใหม่ ต่อจาก หมู่ที่ 1 มีความเดือดร้อนถ้าหากมีการตั้งจ่ายรายการใหม่ ก็ขอให้พิจารณาถนนเส้นหลังวัดโคกโกคา

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีถ้อยคำที่จะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีมติฉันขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการ

มติที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ 3

นายสนั่น สิวงศักดิ์

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โปรดยกมือค่ะ

เห็นชอบ 12 เสียง

เรื่องค้างพิจารณา

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 วาระ 2 เชิญประธานกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานและบันทึกความเห็นต่อที่ประชุม เชิญค่ะ

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายที่เคารพ กระผม นายสนั่น สิวงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานและ บันทึกความเห็นต่อสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 ดังนี้ ตามที่ได้มีการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ข้อ 49 เมื่อสภา ท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วก็กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อย กว่า 24 ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายโดยสภามีมติรับหลักการ ในวันที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น.โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 7 คน และคณะกรรมการได้ทำ การประชุม เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการแล้วนั้น ประกอบด้วย 1. นายสนั่น สิวงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2. นายเฮียง ทวีรัตน์ กรรมการแปรญัตติ 3. นายกิตติคม บุญพา กรรมการ แปรญัตติ 4. นายบุญมี ภูทาวัน กรรมการแปรญัตติ 5. นายสงกา มีโนทานัง กรรมการแปรญัตติ 6. นางสุนันท์ ทรัพย์นา กรรมการแปรญัตติ 7. นายวุฒิชัย โพธิ์ปาน เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กำหนด ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทับสวาย การพิจารณาในวาระ 2 ขั้นการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปว่าไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมตอนใดหรือข้อความใด เนื่องจากไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท่านใดเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจึงมีมติให้ลง ร่างเดิม ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายเสนอที่ประชุมได้รับ หลักการไว้แล้ว จึงเรียนเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับ สวาย เพื่อโปรดทราบและพิจารณาครับ

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

ประธานสภา

นายก อบต.

นางสุนันท์ ทรัพย์นา

นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์

นายก อบต.

วาระ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2564 โปรดยกมือค่ะ

เห็นชอบ 12 เสียง

เรื่อง อื่นๆ

เชิญท่านนายกค่ะ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในวาระ อื่นๆก็จะมีการแจ้ง ได้แจ้งท่านสมาชิกได้รับทราบ เรื่องแรกนะครับ คือเรื่องการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่น ซึ่งทางอบต.ได้ทำการสอบคัดเลือกมาแล้วได้ 2 ท่านก็คือท่านแรกนางสาวสุชาดา ศิริมาลา หมู่ที่ 4 คะแนน 263 คะแนนคนที่ 2 นางสาวอัจฉรา แป้นนางรอง สอบได้ 289 คะแนน นะครับ 2 ท่านอาสาสมัครบริหารละครับก็ปรากฏว่าได้ทั้งสองคนจึงแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ต่อไปที่จะแจ้งให้รับทราบก็คือเรื่องการแห่หลวงพ่อดีในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันอาทิตย์ทางอบต.เราเป็นเจ้าของภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและมอบหมายให้เราทำเองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่สถานที่ยังไม่ได้กำหนด จึงอยากสอบถามสมาชิกว่าสถานที่เราจะเอาตรงไหนดีครับ มีท่านใดเสนอบ้างครับ ในวันอาทิตย์มีการแห่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 นะครับ

หมู่ที่ 2 ค่ะ

หมู่ที่ 2 ครับ

เอาเป็นว่าหมู่ที่ 2 นะครับ เรื่องอาหารเราจะเอาเป็นอะไรดีครับเขามอบหมายให้เรา อยากกินเนื้อหรือจะกินหมูดีครับ หรือจะเอาทั้งสองอย่างครับ ผู้ใหญ่หนองกิ้งน่าจะมึปละมาสมทบทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอความร่วมมือจากท่าน ให้มาช่วยกันนะครับ โดยท่านปลัดได้แนวความคิดให้แบ่งข้าราชการมานะครับวันเสาร์ครึ่งวันอาทิตย์ครึ่งนึงแต่ของสมาชิกเราอย่าไปแบ่งเลยครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ใครที่มาได้ แต่ผมขอออกตัวนิดนึงนะครับ พรุ่งนี้ผมจะมาร่วมกิจกรรมเฉพาะตอนเช้าเพราะตอนบ่ายผมจะไปประชุมโรงงานไฟฟ้าชีวภาพ นะครับซึ่งของเราได้แน่นอนครับสถานที่ก็หาไว้แล้วตรงบริเวณโคกสังหารที่นี้ก็ต้องฝากสมาชิกนะครับเกี่ยวกับสมาชิกที่เคยสมัครเป็นสมาชิกไปแล้วตอนนี้ที่สมัครไปแล้วก็มีที่ปลูกเป็น 1000 ไร่ ถ้ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ถ่ายเอกสารมาด้วยนะครับว่าปลูกกี่ไร่ ขอประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครก็รอสมัครโรงงานเปิดอีกทีนึงจะได้สมัครแน่นอนครับ เพราะเรารับสมัครภายในตำบลวานะครับ ต่อไปเรื่องข้อบัญญัติที่สมาชิกเราได้ถกเถียงกัน เรื่องเกี่ยวกับการทำที่จอดรถเป็นสำนักงานกองช่างถ้าเรารับหลักการแล้ว การแก้ไขก็จะขึ้นสภาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเปลี่ยนสถานที่เราก็ได้มีโครงการนี้คงอยู่ หลายคนเห็นว่าที่จอดรถเรามีน้อยอยู่แล้วไปเบียดบังตรงนั้นก็จะเป็นการสร้าง 2 ครั้งเราเปลี่ยนจากที่จอดรถมาเป็นสำนักงานอีกก็จะเป็นการสร้าง 2 ครั้งฉะนั้นถ้าเราสร้าง

เปิดเสรีจทีเดียวคือ เรามีการแก้ไขกันได้นะครับแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตั้งจ่ายรายการใหม่ก็น่าจะประมาณเดือนกันยายนรายละเอียดต่าง ๆ ผมเสนอให้ไปทางท่านแต่ละหมู่บ้านได้รับทราบถ้าใครยังไม่ทราบก็เข้าไปสอบถามกองช่างดูว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้ทางกองช่างก็ทำเอกสารปร. 4 ปร. 5 เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการทราบข้อมูลก็ไปสอบถามได้ส่วนเรื่องหนึ่งเรื่องไฟเซโงกซึ่งโครงการนี้ เราได้กำหนดจุดจากหมู่ 1 ไปหนองหัวซึ่งเป็นโครงการที่เราได้ทั้งหมด 35 ต้นซึ่งไม่รู้ว่างบประมาณจะมาช่วงไหน ก็เลยฝากสมาชิกบอกชาวบ้านด้วยก็ต้องแจ้งทุกคนให้เข้าใจ ท่านโตสงสัยก็สอบถามได้ขอบคุณครับ

ประธานสภา  
นายกิตติคม บุญพา

มีท่านโตสอบถามอีกไหมคะ เชิญท่านกิตติคมคะ

กราบเรียนท่านประธานสภากระผมนายนายกิตติคม บุญพา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ผมมีเรื่องอยากจะฝากทางคณะผู้บริหาร ผมมีความเดือดร้อนจะแจ้งให้ท่านนายกได้รับทราบซึ่งเป็นปัญหาเดิม ๆ นะครับเรื่องถนนเส้นหน้าอนันตภรณ์ก็ไม่ว่าจะทำยังไงนะครับก็ซ่อมหลายทีแล้ว ก็อยากจะฝากผู้บริหารถ้ามีงบประมาณ นะครับก็ช่วยเพราะพี่น้องที่สัญจรไปมาลำบากนะครับ ฝากแค่นี้ครับ

นายก อบต.

ครับเกี่ยวกับถนนหมู่ 4 นะครับวันที่เราประชุมเมื่อสองสามวันที่แล้วผมได้บอกผู้ใหญ่บ้านแล้วนะให้เค้าทำประชาคมเข้ามาหน่อย การที่เราจะไปซ่อมแซมได้ก็ต้องมีประชาคม ถ้าไม่มีประชาคมผมก็ซ่อมไม่ได้ ฝากท่านสมาชิก เข้าไปประสานงานให้หน่อยถ้าไม่ได้ประชาคมก็เขียนความเดือดร้อนแล้วก็ได้ชาวบ้านละแวก เช่นมาก็ได้เราก็จะได้ทราบความเดือดร้อนชาวบ้าน ถ้ามีข้อมูลเข้ามาผมเอง จะได้สั่งการให้กองช่างออกไปตรวจสอบเก็บข้อมูลมาว่าเราจะซ่อมแบบไหนถ้าไม่มีข้อมูลเข้ามาก็เหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆก็ฝากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องท่านสมาชิกไปดำเนินการมาถ้าเราได้รับข้อมูลเราก็จะไปดำเนินการให้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

เรื่องประชาคมหมู่ 4 ดิฉันได้ ประสานงานทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านได้เขียนหนังสือคำร้องมาแล้ว ส่งไว้ที่ พี่จุมเหลือแต่วาระการประชุมคะฝากท่านกิตติคมประสานผู้ใหญ่บ้านอีกทีคะ เชิญท่านสนั่นคะ

นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์

เรียน ท่านประธานกระผมนายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์ ท่านผู้บริหารพูดตรงใจเปะเลย ถ้าหากไม่มีการประชาคมก็ให้ไปเอาลายเซ็นคนที่เดือดร้อนมาถ้าหากทำได้แบบนี้จะดีนะครับจะให้ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่กประชาคมนี้นายก เอาแบบที่ท่านพูดคือแบบเอาลายมือชื่อคนที่เดือดร้อนแล้วก็ทำใบปะหน้าแล้วก็ส่งอบต.เรา มันจะสะดวกมากกว่าเพราะเราใช้บริการของผู้นำหมู่บ้านยากเขาบอกว่าเขาไม่ว่าง ต้องทำมาหากินเราก็เห็นใจเขาอยู่ เรื่องความลำบากของชาวบ้านก็จำเป็นเขามีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขถ้าหาก สมาชิก อบต.ไปแจ้ง เขาก็ควรต้องทำใ้ใหม่ครับเพราะอย่างน้อยเราก็ได้มาประสานกับทางผู้บริหารแล้วว่าตรงนี้ มันเป็น นอย่างนี้ ทางผู้ใหญ่บ้านก็ เป็น เรื่องยาก ถ้าหากได้อย่างนี้จะขอพระคุณอย่างมากครับขอบคุณครับ

ประธานสภา  
วุฒิสัย โพธิ์ปาน

เชิญท่านวุฒิสัยคะ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ครับ พอพูดถึงเรื่องไฟฟ้าก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเพราะมีหลาย จุดมาก หมู่ 1  
หมู่ 2 ถ้าเป็นไปได้อะไรก็ตามคิดว่าเนี่ยถ้ามันสามารถขอยุ่ได้เนี่ยจุดที่  
จำเป็นสำคัญมาก ๆ ก็อยากจะฝากไปถึงคณะผู้บริหารอย่างที่เราคุยกัน  
หลายรอบหลายครั้งเราไม่มีงบประมาณที่จะขยาย หรืออย่างไรก็ไม่ทราบที่  
เขาเดือดร้อนจริง ๆ ก็มีขอยุ่บ้านนายวิษณุไปรอบนอกบ้านนายจักรีเส้นรอบ  
นอกเนี่ย ไฟฟ้าก็ไปหยุดที่บ้านอดีตนายกค้ำกองตรงนั้น แล้วชาวบ้านเขาอยู่  
ติดข้างเคียงไปหลายหลังคาเรือนเนี่ย มันไม่ได้รับความเป็นธรรมในจุดนี้ ผม  
รู้สึกเห็นใจชาวบ้านเขามาก ๆ เราก็อ้างว่าต้องขยายเขต ผมก็ต่อสู้อยู่รู้สึกว่า  
จะหลายปีพอสมควร นายก็คงจะเห็นผ่านไปผ่านมา ปัจจุบันนี้มันสัญจรไป  
มาพอดกกลางคืนบูบจุดสว่างไปถึงจุดมืดมันเหมือนจะเกิดอันตรายอยู่เรื่อย  
เลย เองง่ายๆว่าไฟเราเคยมีดับวันเดี๋ยวนี้อันตรายแล้วจุดที่เขาทนมานาน ๆ  
จะเห็นใจเขามากครับ มีหลายจุดอยู่เหมือนกัน ถ้าพอมีงบประมาณที่ว่ามียุ่  
หลายจุดเหมือนกันถ้าพอมีงบประมาณพอที่จะขยายเป็นสายปิดเปิดให้เขา  
ได้ ก็ยกตัวอย่างตะเข็บชายแดนระหว่างหมู่ 1 หมู่ 2 จากบ้านนายวิษณุไปหา  
บ้านนายจักรี ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สาธารณะพอสมควร จริง ๆก็อยากได้รอบไป  
ถึงสระน้ำของเรา ก็เป็นการพัฒนาให้มันเกิดการเดินทางสัญจรไปมา  
ปลอดภัยกับชาวบ้านของฝากด้วยนะครับคณะผู้บริหารขอบคุณครับ

นายก อบต.

เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า นะครับอย่างที่ผมแจ้งคือเราได้ทำโครงการไป 35 จุด  
เบื้องต้นที่เราทำไปคือ เอาจุดจากหมู่ 1 ไปหมู่ 5 เพื่อไว้เฉยๆแต่ใน 35 จุด  
เราก็ถ้าได้โครงการมาจริง ๆ เขาก็บอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ได้นะครับเราก็ลองลองดูนะครับคือถ้าไม่ได้จริง ๆ เราก็มไม่จำเป็นต้องใช้  
ไฟฟ้า นะครับผมจะทำโครงการไฟส่องสว่างแบบระบบโซล่าเซลล์ ก็จะถูก  
กว่าไฟฟ้า นะครับไม่น่าจะเกินตันละ 1 หมื่นกว่าบาท ถ้าเราดำเนินการเองไม่  
น่าจะได้ เราติดตั้งเอง อบต.กำหนด ยกตัวอย่างหน้าปัจจุบันไฟฟ้าระบบโซ  
ล่าเซลล์ที่เป็นแผ่น เราติดตั้งเองอย่างดีที่สุดบวกลบเสนาจะประมาณหมื่นกว่า  
บาทน่าจะได้ก็เลยได้ว่าถ้าโครงการ 35 ต้นไม่ได้จริง ๆ ปีหน้าเราน่าจะได้  
กำหนดทั้งตำบลคิดว่าน่าจะทำได้ คิดไปทั้งตำบลเราก็ไม่น่าจะเยอะเท่า  
อย่างที่ผอ. กองช่างบอกว่าตันละ 40,000 กว่าบาทไฟ 40 วัตต์ เป็นตาม  
แบบมาตรฐาน แต่ถ้าอบต.กำหนดเองน่าจะไม่เกิน 20,000 บาทก็พอจะ  
บรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างนะครับ เพราะถ้าเราเอาสายดับไป แสนนึ่งได้  
ไม่เกิน 10 ต้นถ้าเราดำเนินการเองก็จะง่ายกว่านั้นครับมีท่านใดเพิ่มเติม มั้ย  
ครับ

นายบุญมี ภูทาววัน

เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายบุญมี ภูทาววัน ส.อบต.  
หมู่ที่ 1 อันนี้เป็นเรื่องนำเสนอหรือหารือครับภายในตำบลของเราหรือว่า  
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับคือตามถนนผมอยากหาหรือคณะผู้บริหารนะครับ  
เรื่องนำรถเกรดปรับเกลี่ยถนนที่มันชำรุดซึ่งต้นไม้ต้นอะไรปกคลุมมาเยอะนะ

ครับ ถ้ามีงบประมาณถ้าจะปรับเกรดเคลือบผิวหรือทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่ท่านไปมาสัญจร ไปมาลำบาก ต้นไม้ถ้ารถไถจะล้มต้นไม้ยากถนนก็จะแคบถ้ารถเกรดจะกวาด ออกได้ทำให้การสัญจรกว้างขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเสนอหรือหารือ นะครับกับทาง สมาชิกหรือผู้บริหารครับขอบคุณครับ

นายก อบต.

เกี่ยวกับเรื่องดำเนินการเกรดถนนนะครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่ในช่วงนี้ ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็ถ้า ก็อยากให้มันผ่าน เดือนกันยายนไปสักนิดนึง เพราะว่าการปรับเกรดก็อยากให้มันเป็นช่วง หน้าแล้งเพราะว่าถ้าเราปรับพูนนี้ฝนตกลงมาการสัญจรไปมาก็จะหนัก กว่าเดิมอีกนะครับก็อยากจะให้รอสักนิดนึงก็จะดำเนินการให้อยู่ ยกตัวอย่าง เช่นถนนจากวัดไปนาท่านรองจรูส วันนั้นท่านรองเอารถไปเกรดก็ตกถนน ต้องไปตั้งขึ้นนะครับ เพราะต้นไม้มันเยอะ ผมเองพอเวลาว่างก็เอา รถแม็คโครมาเขี่ยต้นไม้ เพราะไม่ได้ทำนานแล้วต้นไม้มันใหญ่ขึ้นใช้รถเกรด ไม่ได้ต้องเอารถแม็คโครมารื้อออกถนนมันจะได้กว้าง ก็อยากให้มีการเกรด เคลือบเหมือนกันกับท่านนั้นแหละครับ เพราะว่าถนนเราสู้สึกมันจะแคบลงนะ ครับหลายๆเส้นไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไปโคกสังหารก็ไม่ได้ทำอะไรเลย ตั้งนานแล้วแล้วก็เส้นนาท่านรองเขียนเส้นนี้ก็ได้ดำเนินการมาตั้งนานแล้ว นะครับ 5-6 ปีแล้วหลายๆเส้น เส้น 226 ไปโนนสำราญนะครับถ้าผ่านช่วง ฤดูฝนไปแล้ว เราก็จะดำเนินการนำจะต้นปีงบประมาณหน้านะครับก็ค่อย ปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับ

ประธานสภา

นายวีระยุทธ กฤษหมื่นไวย

ระเบียบวาระที่ 4 มีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญคุณวีระยุทธคะ

กราบเรียน ท่านประธานสภาสมาชิก ผู้บริหารและผู้เข้าอบรม ประชุมทุก ท่านครับผม นายวีระยุทธ กฤษหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการ แทน ผอ.กองการศึกษาฯ พอดีมีเรื่องที่จะหารือกับทางท่านสมาชิกนะครับ เกี่ยวกับอาคารสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ทัพสวายซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่คาราคาซังมานานนะครับ เกี่ยวกับตึก ด้านหลังที่ด้านหน้ามีการทูปเป็นที่เก็บของแต่ว่ามีลักษณะ ฝนเกิดการสาด และหมักหมม อาจเกิดเป็นเชื้อโรค และยุ่งยากทั้งขึ้นกตุไม่ค่อยจะเหมาะสม และถูกสุขลักษณะนะครับก็พอดีส่วนนี้นะครับ จะเป็นในส่วนที่ดินและ สิ่งก่อสร้างก็เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการจะปรับปรุงนะครับ ควรจะทำให้มันชัดเจนขึ้นได้แล้วนะครับ ในเรื่องของการที่ผมก็จะขอมติกับ ที่ประชุมเลยนะครับตอนแรกทางคุณครู ก็มีความคิดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ทูปทิ้งทำใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ แต่พอตอนหลังก็คุณครูก็ได้แจ้งมานะครับ ว่าอยากจะทูปให้เหลือเป็นเสาและหลังคาไว้เพื่อที่จะเป็นลานกิจกรรมหรือ ว่าอะไรแบบนี้ที่มันจะเชื่อมต่อกับสนามเด็กเล่น คือจะรวบก็ไม่ใช่ไรครับ เพราะว่าตรงพื้นเนี่ยก็สามารถทำ 5 ส ทำความสะอาดได้ก็ประมาณนี้นะ ครับผม แต่ถ้าจะปล่อยไว้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยบอกเลยว่า ไม่ว่าจะป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้ามาเห็นดูไม่ค่อยดีสักเท่าไร ในส่วนนี้นะครับอันนี้มันเป็น



นายก อบต.

เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องผ่านเกี่ยวกับมติของสมาชิกสภาทุกท่านนะ ครับขอเป็นข้อเสนอไว้ว่าเราจะพิจารณากันแบบไหนนะครับขอขอบคุณครับ ผมขออธิบายนะครับ สำหรับตัวอาคารแห่งนี้คือ การสร้างผมได้เข้าไปดูนะ ครับ มันเป็นการสร้างลักษณะเหมือนสร้าง 2 ครั้ง คือ การทำ 2 ครั้ง แล้ว ต่อเติมเป็นลักษณะเป็นมุกทั้ง 2 ตัวมาชนกัน มีความจำเป็น ต้องใส่รางน้ำ ตรงกลาง ปัญหามันก็เลยเกิดนะครับ เกิดตรงกลางนั้นแหละครับ เรามีต้นไม้ ใหญ่ ใบไม้ มัน หล่น ลง ทำให้ ตรง กลาง มัน ต้น มัน รั่ว มัน ขาด นะครับ ซ่อมก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไหลลง 2 ข้าง ทางเราซ่อมไปได้ นิดนึงต้นไม้มันหล่นลงมาทับถมอีกมันก็เกิดเป็นปัญหาหมักหมม จนหลังจาก ที่เราเลือกใช้อาคารข้างหน้า ผมก็ได้ให้ทางกองช่างเข้าไปเก็บของ เอา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราจะสามารถเอาเข้าไปเก็บไว้ได้ซุกไว้อีกด้านนึงเพราะฝน มันตกลงมา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ คือโรงครัวเรายังใช้อยู่นะครับ ถ้ามี การปรับปรุงไม่ใช่ว่าทุบทิ้งเพียงอย่างเดียว โครงหลังคามันต้องมีการ เปลี่ยนแปลงคือต้องทำเป็นอาคารหลังเดียวใน 2 จุด ถึงแม้ว่าเราจะทุบทิ้ง แล้ว เรายังตั้งโครงหลังคาใหม่ ถ้าโครงหลังคาแบบเดิมมันก็รั่วอีก เพราะมัน เป็นลักษณะมุก 2 ตัวมาชนกัน ตรงกลางมันก็ต้องรั่วไปตามรางน้ำนะครับ แต่ถ้าเราทำใหม่ก็คือยกโครงหลังคาให้เป็นมุกตัวเดียวทั้งสองหลัง น้ำรั่วลง ตรงกลาง มันก็จะไม่มี ผมก็อยากเสนอนิดนึงครับ

วีระยุทธ

ขออนุญาตครับ ทางคุณครูเขาเสนอมา ถ้าเป็นการทุบทิ้งนะครับ อยากให้ เป็นการเปิดโล่ง ถ้ารั่วก็ไม่ใช่ไร

นายก อบต.

ขอเพิ่มเติมครับ ถ้าเราซ่อมบำรุงแล้วมันจะไม่มีรั่วแล้วนะครับ ก็คือต้องทำ ใหม่ถ้าเปิดโล่งก็ไม่ใช่ไรเพราะห้องครัวเราก็ต้องมีไว้ให้เด็กอยู่ โครงหลังคา ต้องเป็นโครงเดียวก็คือจะเป็นมุกตัวเดียวนะครับ อันนี้ก็อยากถามความ คิดเห็นของสมาชิกทุกท่านว่า เห็นสมควรไหมถ้าเห็นสมควรก็ไม่ยากหรอก ครับ เรามีงบประมาณพอที่จะเปลี่ยนแปลงซ่อมสร้างให้ลูกหลาน ๆ ของเรา ได้ เพราะเป็นสถานที่ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสนามเด็กเล่น ครึ่งหน้านะครับ ถ้า เราทำเป็นห้องโล่งก็จะสามารถทำกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ด้านข้างก็จะเป็น ห้องอาหารโรงอาหารของเด็กนะครับ ท่านใดยังไม่เคยเห็นก็ลองเดินไปดูนะ ครับเข้าไปดูข้างในลักษณะเป็นเหมือนเถียงนาหลังคา 2 ฝั่งมาชนกัน ตรงกลางก็เลยใส่รางน้ำเข้าไปแต่ถ้าเรามีการปรับปรุงก็คือ รื้อหลังคาออก ใหม่ ตั้งเป็นมุกตัวเดียวมันจะได้ง่ายขึ้น ก็ถ้าซ่อมแซมจะไม่ได้มากจนเกินไป น่าจะดำเนินการได้ครับ

ประธานสภา

เชิญท่านผอ. กองช่างค่ะ

ผอ. กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ทางกองช่างก็คงมีหลายเรื่อง แต่เรื่องด่วนที่สุด ก็คือ การสำรวจ ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อรังวัดออกหนังสือเกี่ยวกับที่หลวง ผมคิดว่า พื้นที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน คงจะรู้เนื้อที่อยู่แล้ว ผมให้ส่งข้อมูลวันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผมก็เลยอยากขอข้อมูลคร่าว ๆ ของแต่ละหมู่บ้านว่ามี

เนื้อที่เท่าไรที่มี นสล. หรือไม่มี นสล. ก็ได้ ที่ดิน 100 ไร่ แต่ละหมู่ มีที่ไหนบ้าง เพราะผมต้องรายงานเข้าอำเภอ อำเภอรายงานเข้าที่ดินจังหวัด เพื่อที่จะนำไปขึ้นทะเบียน แล้วส่งหนังสือสำคัญที่หลวงกลับมาให้เรา ได้กำกับดูแล ร่วมกับอำเภอ เมื่อเรากับอำเภอ กำกับดูแล ที่สาธารณประโยชน์ จะอนุญาตให้ใช้ หรือตรวจสอบดูแล ก็เป็นอำนาจในการตัดสินใจของเราต่อไป ขออนุญาตอธิบายนะครับ หมู่ 1 มีไหมครับ ถ้าไม่มีข้ามนะครับ หมู่ 2 มี 1 แห่งนะครับ ป่าช้าใหญ่ น่าจะมี นสล. แล้ว เดี่ยวผมจะสอบถามรายละเอียดไปทางอำเภอนะครับ ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ส่งหนังสือไปขึ้นทะเบียนหรือยัง เพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้ว เขาก็จะส่งเอกสารเข้าที่ดินอำเภอจากราช เพื่อทำทะเบียนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่หลวงนะครับ

นายก อบต.

ครับ สำหรับป่าช้าใหญ่ มีหลักฐาน นสล. แล้วนะครับ มีเนื้อที่ประมาณ 238 ไร่ ในตำบลมีทีเดียว ที่เกิน 100 ไร่ และที่อื่น เดี่ยวต้องเช็คกับหมู่บ้านอีกทีนะครับ

ผอ. กองช่าง  
นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์

มีที่ไหนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนไหมครับ

ผอ.กองช่าง  
นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์

ม.7 มีครับ  
ตรงไหนครับ  
บริเวณสระน้ำด้านบนครับ

ผอ. กองช่าง

เดี๋ยวผมขอชื่อเลยนะครับ เพราะผมต้องเช็คไปที่ที่ดินอำเภอว่าเขาเคยแจ้งไปหรือยัง

นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์  
ผอ.กองช่าง

ป่าโคกหนองแดง มีเอกสารแล้วนะครับ  
ครับ ยังไงผมจะเช็คอีกทีละกันนะครับ หมู่บ้านอื่นไม่มีนะครับ ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กนะครับ มุมมองของผม ผมมองว่า ถ้าใช้ประโยชน์ในเรื่องอาคารไม่ได้ ก็คือทำเป็นพื้นที่เปิดโล่ง 1.อาจจะเป็นโรงอาหารสำหรับเด็ก 2. เป็นที่เล่นของเด็กมีเครื่องเล่นมีผลการเรียนรู้ของเด็ก ในมุมมองของผมนะครับท่านสมาชิกก็ช่วยกันพิจารณา ก็คือเปิดด้านข้าง ออกแล้วเหลือด้านหลังไว้คงจะเป็นลักษณะเปิดพื้นที่โล่ง เหลือด้านหลังที่ติดสาธารณสุข ส่วนที่เป็นปีกผีเสื้อ รือหลังคา ลงมาชนกันกลางอากาศ ก็ปรับเป็นโครงสร้างเดี่ยวกงใช้งบประมาณไม่เยอะในส่วนตรงนี้เพราะว่าเหล็กเราก็มีอยู่ ตู้เชื่อมก็มี ในส่วนตรงนั้นค่อยหารือกันครับ อีกเรื่องนะครับ ผมทำหนังสือบันทึกข้อความปรับปรุงอาคารสำนักงานของเราจะทาสีแล้วก็ซ่อมแซมห้องน้ำเป็นแบบชักโครก แล้วก็ด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นแบบชักโครก ไตรารวจับ ให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้เข้าใช้บริการ คือจะปรับปรุงข้างหน้าเพื่อรองรับผู้มารับบริการส่วนข้างในก็จะปรับปรุงสภาพห้องน้ำสำนักงานก็จะมี 2 ห้อง คงจะใช้งบประมาณไม่เยอะก็คือมีทาสีรอบสำนักงานแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ำนะครับ

นายก อบต.

ผมขอเสนอในส่วนของการปรับปรุงอาคารพื้นที่ด้านหลังของเราเวลาฝนตกมันรั่วมากผมอยากให้ทางกองช่างสำรวจดูนะครับพอจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ไหมผมอยากให้ทำหลังคาใหม่เพราะว่ากันน้ำมันรั่วลงมาเวลาฝนรั่วจะรั่ว

ผอ.กองช่าง

ลงมามากพื้นที่ด้านล่างเปียกหมดเลย และอีกอย่างสถานที่เก็บอุปกรณ์ผม  
อยากให้หาที่เก็บใหม่ พื้นที่ด้านหลังผมอยากให้ปล่อยโล่งเวลาทำกิจกรรม  
หรือประชุมเราจะได้มีพื้นที่ ก็อยากฝากให้ทางกองช่างสำรวจดูถ้าไม่เชื่อก็  
ลองดูเวลาฝนตกนะครับ รั่วลงมาเปียกหมดเลย อาจจะเป็นเพราะร่อง  
กระเบื้องรอยต่อ นะครับ อันนี้ก็ฝากให้กองช่างสำรวจดูอีกที ขอขอบคุณครับ  
ครับ ทางกองช่างก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดรายการถ้าปรับปรุงหลังคา  
ตัวที่ต่อสำนักงานก็คงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนกรณีที่กองช่างขอใช้  
อาคารเพื่อสร้างอาคารกองช่างก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่เสนอแนะพื้นที่ไม่  
ว่าจะเป็น ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ในมุมมองของผม  
เป็นผอ. กองช่าง ผมมองในส่วนที่ให้บริการประชาชน ความสะดวกในการ  
ยื่นส่งเอกสาร เวลาที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน  
จะพิจารณาตรงไหนก็ไม่ว่ากันครับ เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนการทำงาน ได้ง่าย  
และสะดวกในการบริการประชาชนในส่วนของกองช่าง เช่น ปรีक्षाเรื่อง  
ที่ดินแนวเขต ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้นครับ อีกเรื่องนะครับ ในส่วนเรื่อง  
ไฟฟ้า วันนั้นท่านสมาชิกหมู่ 6 ได้เข้ามาทำหนังสือขอความอนุเคราะห์  
แล้วทางกองช่างก็ได้ออกสำรวจพื้นที่ตรงนั้น มันยังไม่ขยายเขตนะครับ มัน  
จะมีอยู่ 2 หลัง ทำเรื่องขอไฟชะงักมา ก็เลยขออธิบายระเบียบไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาคให้ท่านสมาชิกได้ฟัง ถ้าไม่ขยายเขต เราไม่สามารถไปขโมยสายขโมย  
ใช้ไฟได้ เขาก็มีสายพาดกลับไว้บริการไฟสาธารณะ ถ้าเขาขยายเขตออกมา  
แต่ถ้าเป็นสองสายเลยเข้าไปนั่นคือไฟของเขา ถ้าสายพาดกลับมันจะเป็น  
สายเดี่ยววิ่งเข้าไป เราจะเชื่อมตรงนั้นแหละครับ เพื่อใช้ไฟสาธารณะนั่นคือ  
สายพาดกลับ แต่ถ้าท่านเชื่อม 2 สาย ของเขา ถ้าว่านขโมยไฟเขา ผมก็  
เลยคุยกับท่านว่าเอาอย่างนี้ไหม ถ้ามันมีปัญหาอยู่ตรงหน้าบ้านของชาวบ้าน  
เราขอให้ท่านใช้จากมิเตอร์ได้ไหม เพราะว่าต่อจากมิเตอร์ของท่านหลอด  
เดียว มันน่าจะไม่เกินเดือนละ 10 บาท เพราะพวกผมจะใช้ไฟได้สวิทช์  
ปิดเปิดให้ คือต่อจากตุ๊ดหม้อของชาวบ้านเลย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
ตรงนี้ให้ แล้วท่านก็นำเข้าแผนเพื่อขยายแนวเขต ทุก ๆ หมู่บ้านเลยนะครับ  
นำเข้าแผนและยื่นขอเพิ่ม ในแผนในงบเร่งด่วน ขอขอบคุณครับ

นายสงกา มีโนหานัง

ผมปรึกษากับชาวบ้านแล้ว เขาบอกต่อจากมิเตอร์บ้านได้เดี่ยวจะปิด เปิดเอง  
ครับ

ผอ.กองช่าง

ครับ ขอขอบคุณครับ เดี่ยวให้ชาวบ้านเซ็นยินยอมมา เดี่ยวจะมีหนังสือไปให้  
ชาวบ้านเซ็นยินยอมให้ใช้ไฟตนเองได้ครับ ส่วนในเรื่องการสำรวจ  
ถนนลาดยางตอนนี้ก็สำรวจไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ แล้วทั้งหมดมี 5 หมู่  
ตอนนี้มีของหมู่ 3 บ้านสะพาน 3 ท่านสมาชิกได้มาคุยว่าขอเพิ่มได้ไหม  
แต่ถ้าเพิ่มจะเกิดความล่าช้า ทางฝ่ายผู้บริหารต้องอธิบาย ท่านจะได้เป็น  
เสริมปรับปรุงผิวลูทูปไปเลย จากวัดประชาฯ ไปถึงศาลเจ้าปู่ ประมาณ 2  
กิโลเมตรหมู่ 3 ได้งบประมาณจ่ายรายการใหม่เป็นงบซ่อมแซม รื้อคอนกรีต  
ซ่อมแซมคอนกรีต จากข้างวัดประชาฯ ที่ผิวถนนมันทรุดหนักๆครับ

นายก อบต.

ผมว่า ตรงงบบตั้จ่ายรายการใหม่หรือโครงการลาตายที่เดียวเลย ตรงตั้งจ่ายรายการใหม่งบบมันเยอะอาจจะมีการตัดออกเราต้องเซฟงบประมาณ ออกมาตรงไหนที่พอจะได้รับจากที่อื่นเช่นนี้ก็เอาเป็นลาตายไว้ก่อนนะครับ หรือปุ๊ทับก็ได้เนะครับ หรือผิวถนนครับ

ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตนะครับ ของหมู่ 3 จะเป็นเสริมผิว ซ่อมสร้างจะเป็นการบดแล้วใช้รองพื้น ตัวอย่างเช่นหมู่ 6 ไปหมู่ 7 หมู่ 7 ไปโนนสำราญ ทางนี้จะเป็นซ่อมสร้าง หมดแล้วคลุกผสมปุใหม่อีกรอบ

นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์

ขออนุญาตสอบถามครับ เส้นกลางบ้านได้ไหมครับ

ผอ.กองช่าง

ขออนุญาตตอบครับ เส้นทางบ้านเข้าไปสำรวจเมื่อวาน เส้นหลักๆคือเส้นนอก ประมาณ 5 เมตร แต่ตามหลักความเป็นจริง ต้องคิดเป็นตารางเมตรนะครับ มันคิดความยาวไม่ได้ งบประมาณไม่เกิน 9,900,000 บาท อย่างยงพาราซอยซีเมนต์ผมไม่กล้าทำ พอดีผมเช็ค เฟสชีวคอนกรีต ยงพารา ก็คงตามราคากลางที่ผมแจ้งไปงวดแรกนะครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

คะ เชิญท่านรองจรัสคะ

รองนายกฯ (นายจรัส)

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ข้อหารือในส่วนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมก็ได้เข้าไปดูบ่อย ก็ได้เห็นปัญหาอุปสรรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลายๆอย่าง ก็อยากจะฝากทางกองช่าง ถ้าหากจะมีการปรับเปลี่ยนหลังคาใหม่ ก็อยากให้สูงกว่านี้นิดนึง อยากจะให้โล่งคือหลังคาเดิมมันไม่โปร่ง บางทีการทำหลังคาก็ยึดแต่หลักการมากเกินไป แต่ไม่ได้ดูสถานที่จริง จึงทำให้หลังคามันรั่ว ก็อยากจะฝากไว้ด้วย แล้วก็ด้านหลัง ที่เป็นรั้วติดกับบ้านของชาวบ้าน ด้านทิศตะวันตก ก็อยากแนะนำ ให้ทำเป็นกำแพงสูง เพื่อป้องกันอะไรหลายๆอย่าง ด้านทิศใต้เป็นที่เปิดโล่ง อาจจะทำสนามเด็กเล่นก็ได้ ทางทิศเหนือ อาจจะเป็นอาคารโรงอาหารก็ได้ ต่อมาเป็นโครงการที่อยากเสนอท่านสมาชิก นั่นก็คือ โครงการดินแลกน้ำ ดินแลกน้ำไม่ใช่ไม่มีในประเทศไทย แต่เขาทำมาหลายที่หลายจังหวัดแล้ว เพียงแต่ของเรา หลาย ๆ คนก็คิดว่าดีกว่าจะผิตระเหยียบ ทำไม่ได้ ผมก็เคยคุยกับท่านกำนันอยู่ว่า ให้กำนันลองศึกษาดูว่าพอจะทำได้ไหม ที่ของเรามีเยอะ แต่ที่จะทิ้งดินมันมีจำกัด ถ้ามีโครงการดินแลกน้ำขึ้นมา ประโยชน์มันจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับหมู่ที่ 2 หรือหมู่บ้านอื่น ๆก็ตาม เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณตำบลเราจะหายาก ถ้าเปรียบเทียบกับหล่งตะเคียน ก็อยากจะฝากโดยเฉพาะ สมาชิกหมู่ 2 ลองไปคุยกับผู้นำหมู่บ้าน หรือหลายๆคนคิดอยากทำ แต่ไม่พูดไม่ปรึกษากันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็อยากให้มาพูดมานำเสนอด้วยกัน ผมคุยกับท่านนายกแล้วว่า พื้นที่อื่นเขาก็ทำกันในเขตของเรา ก็อยากจะฝากท่านสมาชิกหมู่ 2 ด้วยเกี่ยวกับโครงการนี้ ทำไมผมถึงเอาโครงการนี้ขึ้นมาพูดไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ผมเคยคุยกับชลประทานอยู่ เขาก็บอกว่ามีโครงการนี้อยู่เนะครับ สำหรับเรื่องที่ 3 คือเรื่องไฟส่องสว่าง ก็อยากฝากสมาชิกทุกหมู่บ้านเลย ให้ทำแผนที่ไฟชะงัก และเช็คควาจุดไหนยังขาด เพื่อให้กองช่างเขาจะได้ออกไป

สำรวจได้ถูกจุด บางที่ข้างเขาออกไปสมาชิกก็มาบอกว่าไม่ถูกจุด ก็อยากฝากด้วยนะครับให้จัดทำแผนที่ บางทีงบประมาณเร่งด่วนมาจะได้จัดทำได้ทันเวลา แล้วก็ขอฝากทางกองคลังนะครับ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เศษเหล็กทั้งหลายที่กองอยู่ด้านหลัง อันไหนที่พอจะจำหน่ายออกได้ ก็ให้พิจารณาดูหลายๆอย่าง ขอขอบคุณครับ

นายก อบต.

ผมขออธิบายต่อจากท่านรองจรัสอีกนิดนึง เกี่ยวกับโครงการดินแลกน้ำ ผมเล็งเห็นความจำเป็นนะครับ แล้วก็ปรึกษากับทางท่านกำนัน ว่ามีระเบียบชัดเจนเกี่ยวกับโครงการดินแลกน้ำ เราสามารถดำเนินการจริงได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านส่งมาก่อน ก่อนที่เราจะทำโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ตัวอย่างเช่น มีผู้รับจ้างที่เขาต้องการดิน ประมาณ 15,000 คิว ถ้าเราทำการจัดซื้อจัดจ้างใช้งบประมาณก็คงประมาณ 10 ล้านบาท แต่ถ้าเราทำโครงการดินแลกน้ำ เราก็จะได้สระน้ำ มาไว้กับเก็บน้ำ ตอนหน้าแล้ง ดินให้เขาไป โดยปัจจุบันในเขตโคราช มีการดำเนินการมาแล้ว 2 ที่ คือที่ตำบลพุดซา อำเภอพิมาย ทำเสร็จไปแล้ว ตอนนี้ หินดาดกำลังทำโครงการส่งผู้ว่า แต่ในระเบียบจริง ๆ แล้ว ผมได้ศึกษากับผอ.กองช่างแล้ว ก็คือ มีการประชุมประชาคมขึ้นมาแล้วส่งมาทาง อบต. แล้ว อบต.เสนอผ่านสภา แล้วสภาเห็นชอบ เราสามารถทำโครงการได้เลย รายงานผู้ว่าภายใน 15 วัน ในการจัดทำโครงการ อันนี้คือระเบียบข้อเท็จจริงครับ

ประธานสภา

นายชนาธิป โยวรราช

คะ มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญท่านชนาธิป คะ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายชนาธิป โยวรราช สมาชิก อบต.หมู่ 5 ถนนลาดยางเส้นจากบ้านหนองหว้ามาถึงหมู่ 4 ค่อนข้างจะชำรุดมากก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี ทาง อบต. ได้ออกสำรวจซ่อมแล้ว แต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นหลุมมากเหมือนเดิม ผมอยากเสนอท่านผู้บริหารให้เปลี่ยนเป็นคอนกรีตซ่อมแซมได้ใหม่ แทนยางมะตอยแบบถุๆ เพราะความคงทนของคอนกรีตน่าจะทนกว่า คือถนนเส้นนี้ทางผู้เกี่ยวข้องเขาบอกว่ามีงบประมาณที่จะรื้อทำใหม่แล้วแต่ก่อนที่เขาจะมาทำใหม่เราต้องซ่อมแซมก่อนเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวกครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

นายก อบต.

คะ เชิญท่านนายกคะ

เรียนท่านประธาน สำหรับถนนเส้นนี้ ต้องถาม ผอ. กองช่างนะครับว่าเป็นงบของท้องถิ่นเราหรือเปล่า

ผอ. กองช่าง

นายก อบต.

ครับ ถนนเส้นนี้เป็นงบของทางหลวงชนบทนะครับ

พอไม่ใช่งบของเรา พอเราจะปรับปรุงก็ค่อนข้างจะยากเราจะใช้แอสฟัลท์ติกไปลง เพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันกับถนน เราทำแล้วเขาไม่ว่า แต่เมื่อไหร่ถ้าเราเอาคอนกรีตไปลง เขาถือว่าเราทำโดยพลการ เรามีความผิดนะครับ เราทำไม่ได้ เราก็พอจะบรรเทาโดยการเอายางมะตอยแบบถุๆ ไปลงซ่อมแซมให้ แต่ถ้าเราเอาคอนกรีตไปลงแล้วเขาเจอ เราก็มีความผิดนะครับ เราพอจะบรรเทาได้ก็คือเอายางมะตอยไปอุดไว้จะครับ แล้วเดี๋ยวผม

จะให้ทางกองช่างทำหนังสือไปทาง ทางหลวงชนบท ให้เขามาดูทำการซ่อมแซมให้ ครับ

ประธานสภา  
นายวุฒิชัย โพธิ์ปาน

เชิญท่านวุฒิชัยค่ะ

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมขอพูดถึงเรื่องปรับปรุงอาคารด้านหลังนะครับ หลังจากที่เปลี่ยนโครงหลังคาอุดรอยรั่วแล้วผมอยากให้เพดานขึ้นไปอีกตรงทางไปห้องน้ำให้มันสูงขึ้นหน่อย ส่วนโครงการดินแลกน้ำของหมู่ 2 ผมก็อยากให้เกิดขึ้น ผมจะพยายามติดต่อประสานงานให้ นะครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านกำนันเพื่อจะดำเนินการโครงการเพื่อลดงบประมาณของเรา เพื่อที่จะใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านด้านอื่น ๆ ขอขอบคุณครับ

ผอ. กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางหลวง กรณีทำคอนกรีตใส่ทางลาดยาง แล้วไม่ได้แจ้งเขา แต่พอคอนกรีตยุบลง มันจะเหลื่อมต่อนะครับ เขาเรียกว่าตอคอนกรีต พอเกิดอุบัติเหตุหนัก แล้วมีการฟ้อง ทางหลวงชนบท เขาจะมาตรวจสอบ ทำไมถนนถึงเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นกรณีซ่อมแซมแล้วไม่เหมือนเดิม แบบนี้เราต้องรับผิดชอบ เพราะทางหลวงชนบทเขาจะรับผิดชอบเฉพาะถนนของเขา ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานตรงไหนเขาพร้อมจะรับผิดชอบแล้วทำถนนใหม่ แต่ถ้าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องทำหนังสือไปขออนุญาตปรับพื้นผิวหน้าจราจรใหม่ แบบนี้อาจจะได้ อันนี้ลองไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วทำการประชาคมมา ส่งเรื่องไปทางหลวงชนบท บางทีโครงการนี้เราอาจจะได้เร็วขึ้นไปก็ได้ นะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา  
นายบุญมี ภูทาวัน

มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญท่านบุญมี ภูทาวันค่ะ

เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ผมขอฝากเรื่องหนึ่งนะครับ พอดี ชาวบ้านเขาแจ้งมาได้รับความเดือดร้อนถึงเรื่องฝาท่อพักน้ำ ผมอยากให้เปลี่ยนเป็นใช้แบบเหล็กหนาๆหน่อย นะครับ บางครั้งเขาได้ใช้ไม้หรือฝาคอนกรีต บางทีมันไม่แข็งแรง เกิดพังชำรุด มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ผมก็ขอฝากไว้ด้วย นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายก อบต.

ครับ เรื่องฝาท่อ ผมให้กองช่างออกสำรวจแล้ว ช่วงนี้ทางกองช่างก็งานเยอะ ผมเองก็เห็นแตกอยู่หลายที่ เดี๋ยวผมจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ นะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอขอบคุณ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุม

เวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวนุชนภา อภัยนุกุล)

เลขานุการสภา อบต.ทับสวาย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือ  
ชื่อได้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสนั่น ลีวงศ์ศักดิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายประดิษฐ์ อติสสร)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเฮียง ทวีรัตน์)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น  
หลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวธัญญภัทร์เมธี เชื้อวงศ์)  
ประธานสภา อบต.ทับสวาย